



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1401 15 tháng 5 năm 2022

*Thanh Lọc*

*Trí tâm giao tiến dẫn thân hành  
Kích động luân lưu cõi trước thanh  
Giải quyết không thành gieo động loạn  
Chọn tu tự giải tự thực hành*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1996**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Cao siêu là sao?
- 2) Bất chiến tự nhiên thành là sao?
- 3) Hôm nay là ngày mùng một tháng giêng năm Bính Tý Bé dự trừ đi đâu?
- 4) Cảnh thương tâm là cảnh gì?
- 5) Tâm nào mới là tâm thật?
- 6) Người khôn là sao?
- 7) Sự thanh nhẹ vô cùng là sao?

1) 17-2-96

*Hỏi: Cao siêu là sao?*

**Đáp:** Thừa sự cao siêu là thanh nhẹ, không còn âm thịnh và sắc tướng nữa mới gọi là siêu, ánh sáng trong thanh tịnh, không có sự dấy động trong nội tâm, cảm động lòng người trong thanh tịnh, không còn mê chấp và giai cấp nữa, qui một mới là siêu.

**Kệ:**

*Gốc là thanh tịnh an siêu tịnh  
Mở rộng đường đi xét chính mình  
Tĩnh động không ngừng giao tiến bước  
Vui hành sống động lại càng minh*

2) 18-2-96

*Hỏi: Bất chiến tự nhiên thành là sao?*

**Đáp:** Thừa bất chiến tự nhiên thành là không cần mưu tính bất cứ một việc gì thì mới thấy mỗi mỗi đều do tự nhiên và hồn nhiên hình thành, người tu thiền nắm được pháp rồi cứ thực hành đứng đắn thì mọi việc sẽ được phát triển trong tự nhiên, nhẹ về Trời nặng sẽ lưu lại mặt đất hay là địa phủ, tiến hóa theo trật tự của luật nhân quả.

**Kệ:**

*Cần tu tự thức thân tâm hòa  
Rõ lẽ cần khôn tự bước qua  
Tĩnh Đạo tình đời phân hai nẻo  
Phải hành mới tiến chẳng thành ma*

3) 19-2-96

*Hỏi: Hôm nay là ngày mùng một tháng giêng năm Bính Tý Bé dự trừ đi đâu?*

**Đáp:** Thừa Bé sẽ đi chúc Tết mọi người tại thiền đường Bankstown, giúp vui bạn Đạo trong dịp Tết, mọi người sẽ chờ Bé từ lúc 9:00 sáng đến trưa 12:00, niềm vui thiêng liêng tái ngộ, quý thương nhau còn hơn ruột thịt.

**Kệ:**

*Thanh bình tâm đạo sống vui say  
Đạo hạnh tràn đầy có dịp may  
Tâm sự tràn đầy duyên ý đẹp  
Chúc nhau vui vẻ lại càng may*

4) 20-2-96

*Hỏi: Cảnh thương tâm là cảnh gì?*

**Đáp:** Thừa cảnh thương tâm là cảnh làm người mà không biết mình là ai! Bơ vơ trong thanh và trước, sống theo cảnh kích động và phản động bên ngoài, quên phần thanh tịnh bên trong của chính mình, phạm rồi tái phạm, bất chấp luật nhân quả của Trời Đất, chon tâm điên quang không phát triển, tâm thức mất quân bình, tạo buồn tạo khổ cho chính mình mà không hay.

**Kệ:**

*Sống trong tình huống tâm giao động  
Thế xác tâm linh tự tréo trông  
Qui hội không thành sanh độc ác  
Tham sanh úy tử có cầu mong*

**5) 21-2-96**

**Hỏi: Tâm nào mới là tâm thật?**

**Đáp:** Thưa có trật tự hứa sao làm vậy mới là thật, người đời gặp nạn mới hứa với Trời Phật rồi quên là tâm không thật với chính họ, tức là lời hứa giả mang xác giả làm sao tiến bước, hướng về tâm linh được, không trật tự thiếu sáng suốt, công cao ngạo mạn tự hại mà không hay, tham muốn tham muốn, ước vọng và ước vọng mà thôi. Tánh chất tham sân, cù lần đần độn, tưởng lầm là giỏi.

**Kệ:**

*Tham sân hấn học lại đua đòi  
Khó tánh sân si lại nhỏ nòi  
Keo kiết cù lần tâm lại động  
Quân bình không đạt lại gieo trồng*

**6) 22-2-96**

**Hỏi: Người khôn là sao?**

**Đáp:** Thưa, người khôn là người hiểu được nhiều việc mà không thích nói, chịu học và thanh tịnh, người tu thiên đạt tới trình độ này thì mới chịu thật sự phục vụ quần sanh.

**Kệ:**

*Tiếp thu nhận tiến mới phân hành  
Giải toả phiền ưu chẳng sử sanh  
Dẫn tiến thân hồn qui một mối  
Thiền lành tận độ lý vô sanh*

**7) 23-2-96**

**Hỏi: Sự thanh nhẹ vô cùng là sao?**

**Đáp:** Sự thanh nhẹ vô cùng là trong thanh còn thanh nữa, trong sáng còn sáng hơn, cho nên học hoài không hết học hoài không ngưng, tịnh trong tịnh thì mới thoát khỏi càn khôn và vũ trụ.

**Kệ:**

*Tu cho hết thấy hết mù động  
Khai triển chơn như chẳng bé bỏng  
Gánh vác do mình gây thêm nợ  
Thâm tu thâm tiến chẳng lòng vòng*

*Hồng Kông, 03-09-1974*

*Xa cách ngàn trùng điển chẳng xa  
Nhớ nhung lưu luyến điển chan hòa  
Tình đời đen bạc không nên nghĩ  
Tự cứu hồn thiêng vạn sự hòa.*

*Hồn thiêng thắng cảnh chung nhà  
Thế gian tạm bợ lập đà giả chơn  
Tranh nhau tạo cảnh giận hờn  
Thương nhau tạo cảnh hòa đờn hát ca  
Hồn thời thâm nhiễm đậm đà  
Vía thời khổ cực khó hòa khó tu  
Quây quần trong cảnh người ngu  
Tạo cho thiên hạ mình mù không hay  
Phân ra tạo cảnh tứ thầy  
Ngày ngày tự gạt tự đày lầy thân  
Tu không cương quyết chuyên cần  
Làm sao sửa được tiến gần Phật Tiên  
Biết người chẳng biết duyên tiền  
Nôn nao thuyết lý gây phiền bất an  
Xuất ngôn thuyết lý thiên đàng  
Mơ màng vọng động khẩu bàn chuyện mơ  
Gắng tu khai thác từ giờ  
Tiến theo đà tiến từ mờ trở minh  
Thâm tu vượt khỏi giả tình  
Thanh cao chơn chất chuyển khuynh Phật đài  
Chăm lo sửa đổi đôi đôi mài  
Giúp mình giúp họ biểu bày tình thương  
Mặc ai điên đảo gạt lường  
Tâm ta giúp họ là đường chơn tu.*

*Lương Sĩ Hằng*

*Hồng Kông, 03-09-1974*

**Đạo là gì?**

Montréal, ngày 7 tháng 11 năm 1982, (tiếp theo)

Cho nên, người hành đạo, tại sao được giải thoát và trở về với căn bản quân bình của chính mình, mới kêu là giải thoát ?

Khi mà trở về với căn bản quân bình thì cái đầu nó hút thanh nhẹ ; thì các Bạn ngồi đó nhưng mà những người đã hành, đã gia công thực hành, nhắm mắt thấy bộ đầu rút ! Đó là đi đâu ? Đó là đi lên ; đó là giải thoát ; đó là tránh cái vòng luân hồi ma quỷ thu hút !

Kêu bước vào hành đạo, hành không nổi ! Cho nên, ở thế gian, muốn hành đạo phải chán ngán trường đời mới bước vào để học đạo pháp.

Cho nên, đạo pháp là tự nhiên : biết bao nhiêu kẻ đi trước, những vị tiền bối đã thành đạt, lưu lại những sách vở vi diệu vô cùng để chúng ta đọc ; nhưng đọc hoài, không hiểu, nói : "Cái này cao quá !"

Kỳ thật, không có cao : vì những Vị đó trở về với chính Ngài, Ngài mới tìm ra Luật Quân Bình và công hiến những điển văn, mà tả thành văn tự để cho mọi người đọc, thức một phần thôi.

Nhưng mà không hành thì cuốn sách đó đọc qua rồi kể như bỏ : Hay ; hay ; hay ! Nhưng mà không hành, không bao giờ thấy cái hay, vì không thấy cái Luật Tự Nhiên bên trong, không thấy sự Quân Bình bên trong, không thấy sự Sáng Suốt bên trong ; thì không phải hấp thụ, không hấp thụ được !

Cho nên, chúng ta hành ! Những người hành rồi, tự nhiên một câu nói đơn sơ, một chữ nghĩa sơ xài, nhưng mà họ cũng có thể quán thông được nguyên lý của văn tự : người hành đạo trong thực hành mới thấy rõ Nguyên Lý của Văn Tự ; cho nên nói : "*Nhất lý thông vạn lý minh*" là vậy !

Thì chúng ta trở về với sự quân bình và hiểu sức hút của Thiên Lực, Tâm Lực, Địa Lực ; thấy rõ ràng Tam Giới, có !

Mà chúng ta có thể thống nhất Tam Giới đó, thì chúng ta trở về gì ? Trở về Siêu Nhiên, hòa hợp với Tự Nhiên : trong sự sống, có lẽ sống, sáng suốt thanh nhẹ, dồi dào !

Nhưng mà các Bạn đó đã hành, thành đạt rồi, các Bạn đâu có cần ôm cuốn sách nữa ! Không ! Các Bạn có cần nhìn chữ để các Bạn tu không ? Không !

Các Bạn nhắm mắt, mà trong đó nó tuôn chảy ra bất cứ đề tài nào, và phát triển trong sự sáng suốt rõ rệt.

Lúc đó các Bạn mới xác nhận rằng : "Trình độ tôi mới đến đây, và trình độ người khác mới đến đó." Thì các Bạn đâu còn chấp và còn mê !

Đó là cái luật phá mê phá chấp : là trở về với mình, rồi bước vào trong cái thức sáng suốt đó, mới kêu là "Phá mê, phá chấp."

Không bước vào sự sáng suốt, làm sao phá mê phá chấp ? Thấy rõ mới từ bỏ nó : thấy rõ, mới không bị lưu luyến nữa ; thì nó trở về với Luật Quân Bình sẵn có trong tâm thức.

Cho nên, Đạo là siêu nhiên, nó đã có từ lâu. Nguồn gốc nó là bất diệt, mà nguồn gốc của nó là vô cùng.

Cho nên, ngày nay chúng ta phải hành để thấy ; không hành, làm sao thấy ?

Người thế gian luôn luôn khen, chê : "Đây là tà đạo" ; "Đó là chơn pháp" ; "Đây là của một cuốn Thánh Kinh vô cùng sống động". Nhưng mà các Bạn không hành đạo, các Bạn làm sao thấy đó là Thánh Kinh sống động ? Các Bạn không chịu gột rửa cái tâm thức trần trược tại thế này, làm sao các Bạn ngộ được siêu nhiên ?

Cho nên, phải hành !

Bất cứ tôn giáo nào ở thế gian mà không hành trong tâm thức, thì không bao giờ hiểu giá trị của Đạo.

Những Đại Đạo tại thế gian hiện tại, triệu triệu người đi theo, nhưng mà những hành giả đó không chịu hành thì làm sao thấy rõ, thấy rõ cái sự sáng suốt của Bề Trên đã ân ban, và sự cầu nguyện của mình đã đạt ở nơi nào ?

Cho nên, chúng ta đã gột rửa được rồi : những người bước vào nhà thờ, bước vào thềm chùa chiền, bước vào môn phái tu học nào cũng đã chán ngán Trần Đồi và thấy mình đau khổ, nhiên hậu mình mới bước vào trong cái tâm thức cầu xin Ôn Trên phổ độ cho mình được giải thoát, được tránh nạn, được phát triển mau lẹ tùy theo ý muốn !

Đó là mình đã chán cái Trần Đồi, cho nên trở về trong tâm thức, trở về với siêu nhiên. Khi mà các Bạn trở về với siêu nhiên là tâm động thần tri ! Lúc đó thì Bề Trên sẽ ứng chiếu cho tâm thức.

Cho nên, khi chúng ta bước vào Siêu Nhiên rồi, chúng ta mới thấy rõ Siêu Nhiên là có sự thật : ma quỷ là có sự thật ; Trời, Phật là có sự thật ; Chúa là có sự thật ; Thượng Đế là có sự thật ! Tất cả những sự siêu diệu đang chiếu hóa trên khối óc chúng ta và trong tâm thức của chính mình !

Và chúng ta không trở về cái căn bản, thì chúng ta không nắm được cái giềng mối đó để mà phát triển tới vô cùng ; thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bơ vơ và đau khổ trong Chấp và Mê.

Cho nên, những người tu Vô Vi phải thực hành : đã nói "Vô Vi," Vô Vi là không còn một trần nhơ bụi bậm nữa ; phải bước sao, phải làm cách nào để tránh những cái sự trần nhơ bụi bậm đó, cho nên chúng ta phải ở trong thực hành mới gột rửa được !

Nếu không thực hành, không bao giờ gột rửa được ! *(còn tiếp)*

**Làm phước**

**Bạn đạo :** *Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai là : con cũng có đưa con bệnh ; rồi, ờ, những người chung quanh người ta chỉ con ; thì vừa rồi, tháng 3 năm này, con cũng có về Việt Nam con thí gạo, 10 tấn.*

**Đức Thầy:** Ờ, nên làm phước đi !

**Bạn đạo :** *Dạ, con thí 10 tấn gạo ở Việt Nam rằm tháng 7 vừa qua. Như vậy con có thể đỡ phần nào nghiệp của con gái con không ?*

**Đức Thầy:** Cứ cương quyết làm, và tu ; mẹ là gốc rễ độ cho con được phước ; mà mẹ chịu tu, mẹ chịu làm phước. Đừng có nói ra ; cái mình làm phước, đừng có nói ra ; không có lợi ; biết không ?

Ma nó tự ái hơn mình : cho nó cơm ăn mà nói, “Tao cho Mày cơm ăn,” nó cũng giận à ; nó không thích đâu ! “Tui thỉnh Tiên cô, Tiên cậu,” vậy là yên rồi đó ;

Nó ăn mình, mà nó làm cha mình, nó chịu ; ma nó khôn lắm. Cho nên, người đời có loại người như vậy : cho nó ăn, mà nó làm cha mình, nó chịu ; nó ăn mà để đồ ăn mà nói “Tui cúng cô hồn,” hay là, “Tui giúp Bà,” nó ghét lắm ! Tâm nó tự ái lắm.

Mình giúp là mình quên đi : khi mà Con giúp được, diệt cái tánh keo kiệt của mình : “Mười tấn gạo, bao nhiêu tiền, tôi không cần biết.” Mình làm chuyện, “Ông Trời cho tui, tui làm ; tôi không có gì hết” ; thì tự nhiên là được cứu rồi nhiều chuyện trong gia đình.

Mục đích làm phước để sửa cái tánh keo kiệt của con người : nắm bắt nhiều quá, thì phần hồn không có dễ ra ; cho nên Bề Trên người ta kêu làm phước để cho phần hồn không có nắm bắt nhiều, phần hồn nó dễ rời thể xác, tiến hóa nhanh hơn.

Cho nên, người làm phước, họ không tính vấn đề làm cái gì, cái gì ; mà họ không nhớ. Họ làm rồi mà họ không nhớ họ đã làm cái gì : Trời cho họ, họ làm ; Trời cho họ mạnh khỏe, Trời cho họ sáng suốt, Trời cho họ sự cảm động để cứu người ; chứ họ không có khả năng gì hết.

Cứ việc làm nữa tùy theo, tùy duyên, tùy khả năng làm ; đừng kể đi, kể lại, vô ích ; không có lợi ; bị tội nữa đó !

*Khóa 1 TV Hai Không, (7/11/1995)*



S.T 30 tháng 7 - 1994

Kính gửi đức thầy

Cow xin kính đức thầy tại thọ và gia quyền  
vạn an. Cow xin thầy giải giúp đùm Cow  
những điều thái mại sau đây:

1 - trong mình Cow thỉnh thoảng có 1 lượng  
hơi nóng và gân đảy thường hay bị nóng ngie, bị  
bối nực và hơi khò thở?

2 - nơi Cow đang ở chật hẹp chỗ sống phụ  
của Cow thì sẽ sao và không khi bị nhiễm  
khiến thuốc Cow có nên tiếp tục ở đó không?

3 - từ nhỏ đến giờ Cow rất sợ những vật  
mào mào và trơn như hạt tiêu và nước dầy Cow  
ngủ thường mơ thấy bị té xuống vực thẳm hay  
bị xe huê lô sắp cấn.

Trong cuốn băng cassette nhớ anh thì gọi đùm  
trong [ ] "Đu Hành từ thế 2" Cow có nhớ  
thầy cho Cow biết hành trình tu học có đi đúng  
của Cow

hướng hay không?



con xin dùng bút. chỉ phục tập của thầy

con  
t - v - Q

TB: mỗi con công phu có thêm đang ngồi con làm  
giáo như có ai ở sau lưng hoặc bên hông  
con phải làm thế nào?

Ngày 1/12/94

Q

Thầy nhận được thư con đề ngày 30/7/94, vì quá bận rộn cho nên thư con được phúc đáp trễ. Xin con tha lỗi cho.

Triệu chứng mà con đã <sup>v</sup>kiết trong thư, bị nặng ngực là vì sự vận hành trong nội tạng không thông. Vậy con nên đi xem thầy thuốc bác, uống ít thang thuốc đã thông kinh mạch. Ban ngày rảnh rỗi phải đi bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ một ngày. Ở VN có cơ hội toát mồ hôi, đem độc tố ra khỏi thể xác. Đêm thiền, cần làm pháp luân thường chuyển nhiều, cũng là cơ hội giải độc tố ra ngoài bằng hơi thở. Lúc ngồi thiền phải ngồi thẳng lưng, hít đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, hỗ trợ cho máu huyết lưu thông. Nên ăn gạo lức muối mè, nhai cho kỹ và các loại rau xanh, nhai kỹ, thanh lọc bộ ruột trong vòng hai tuần lễ. Sau đó, phải ăn cá để tăng thêm chất đạm của thú vật trong người, thì cơ tạng sẽ được khỏe ra.

Khói thuốc hại phổi, không thuận tiện cho người tu thiền pháp lý, vậy con nên tìm nơi trong lành hơn mà tu. Không nên ở nơi không khí bị ô nhiễm. Tim yếu mỗi thường mở thấy mình tê xương vực thẳm. Con cần đi bộ, hoạt động cho tim mạnh khỏe lại.

Chúc con vui tiền.

Qui thương,

Lương Sĩ Hằng,

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 20, 15-05-2022

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Tình Thương Và Đạo Đức

<https://youtu.be/8bfz9Ev6fh4>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Chơn Ngôn Thay Đổi Cuộc Sống - Cuốn 11

<https://youtu.be/DOKnyp9WmuU>

Đã Tu Đâu! Miệng nói tu nhưng mà không chịu thực hành - TV Vô Kiên khóa 1- phần 6 - ngày 17-4-1986

<https://youtu.be/D2sITdDucv8>

3. Radio Nam California tuần lễ 20

Chủ đề: Vợ chồng con cái - Nghiệp nợ đầy nhà

<https://youtu.be/qY1Nave4KYg>

4. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Bạn Oi - Ngọc Tiên trình bày

<https://youtu.be/Xpbv1GBOpcM>

Ban video kính mời

-----

### **Xin một LIKE, SUBSCRIBE hoặc ghi comments khi xem Youtube**

Ban video xin gửi lời cảm ơn tới Quý Vị đã thông cảm và hưởng ứng lời kêu gọi xin một LIKE cũng như SUBSCRIBE khi coi vovionline, voviaudio, Nhạc Đạo Vô Vi trên Youtube. Youtube họ dùng Algorithm (thuật toán) căn cứ trên số người LIKE, SUBSCRIBE hoặc viết comment để truyền tải tới nhiều người vô coi. Vì thế chúng tôi xin viết ra lời này.

Một LIKE đóng góp chuyển lời Thầy

You-tube người coi view thêm số

Nhân sanh biết đến lời chơn lý

Nguyện cầu thế giới đăng bình an

Kính bái

Ban Kỹ Thuật

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

1) Xin kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu cho hương hồn của Bác **NGUYỄN THỊ LỆ**, là mẹ của bạn đạo Huỳnh Thị Lệ Hoa, sanh năm 1939, mất lúc 15g20 ngày 10 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 84 tuổi, hỏa táng ngày 15 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần) được siêu thăng tịnh độ.  
Gia đình xin thành thật cảm ơn.

2) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo **NGUYỄN THỊ PHỤNG** sinh ngày 7 tháng 4 năm 1935, vừa mới mất lúc khuya 12:30 am ngày 11 tháng 5 năm 2022, hưởng thọ 88 tuổi được siêu thăng tịnh độ.  
Gia đình bạn đạo Nguyễn Thị Phụng thành kính cảm ơn quý bạn đạo

3) Kính nhờ quý bạn đạo thiên hướng tâm cho bạn đạo **NGUYỄN THỊ KHẾ** sanh ngày **8 tháng 7 năm 1939**, vừa mới mất lúc 1:30 pm trưa ngày **Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2022**, hưởng thọ **84** tuổi được siêu thăng tịnh độ.  
Bạn đạo **Nguyễn Thị Khế** nhiều năm trước đây phục vụ trong Hội Nam California, phụ trách sang các băng giảng của Thầy dạng cassettes, đóng gói gửi cho bạn đạo khắp nơi trên thế giới những năm đầu tại hải ngoại, đồng thời cùng trụ trì Thiên Đường Thiên Trúc tại Westminster Nam Cali.  
Khanh con của bạn đạo Nguyễn Thị Khế thành kính cảm ơn quý bạn đạo.

---

## CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỎA TÁNG VÀ RẢI TRO CHO BẠN ĐẠO NGUYỄN THỊ KHẾ

---

Bạn đạo **Nguyễn Thị Khế** sinh ngày **8 tháng 7 năm 1939**  
mất lúc 1:30 pm trưa ngày **Chủ Nhật 8 tháng 5 năm 2022**, tại Orange County - California,  
hưởng thọ **84** tuổi được siêu thăng tịnh độ.

### Lễ Hỏa Táng

tại Peek Family vào **Thứ Bảy ngày 14 tháng 5 năm** lúc **8:30 am**.

Xin quý bạn đạo có mặt tại phòng thiêu của Peek Family đúng 8:30 sáng để chúng ta cùng  
niệm phật tiễn đưa Chị Nguyễn Thị Khế lần cuối trước khi hỏa táng.

Sau Lễ Hỏa Táng bạn đạo sẽ quay lại trụ sở thiên hướng tâm, sau đó ăn trưa và ra về.

### Lễ Rải Tro

Lúc **3pm Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2022**. Bạn đạo vẫn sinh hoạt TBPTĐN, chung  
thiền và ăn trưa tại Trụ Sở. Sau đó bạn đạo ra **bến Tàu** bằng phương tiện tự túc để làm **lễ Rải  
Tro** lúc **2pm** và **tàu sẽ khởi hành** lúc **3 pm**. Số người lên Tàu chỉ được giới hạn **49 người**.

Sau Lễ Rải Tro, chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn cơm chay và ra về.

Xin các bạn đạo vui lòng mặc y phục trắng khi tham dự Lễ Hỏa Táng và Lễ Rải Tro.

**Nam Mô A Di Đà Phật - Vạn Vật Thái Bình**